

แนวทางการดำเนินงานในการปรับปรุงกระบวนการส่งประชณียของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อลดค่าบริการไปรษณียขนส่งและโทรเลข
และลดต้นทุนรวมกิจกรรมย่อยงานสารบรรณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรมส่งเสริมการเกษตร

๑. หนังสือราชการ หนังสือเวียน หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ถึงหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ให้ กอง / สำนัก / จังหวัด / เขต / ศูนย์ ส่งหนังสือให้ผู้เกี่ยวข้อง ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือแจ้งทางระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) แทนการส่งทางไปรษณีย กรมฯ ส่งหนังสือทาง e-mail ให้ผู้ส่งตรวจสอบ ผลการส่งทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับทาง e-mail เช่นกัน เพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว
๒. กรมฯ เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสาร ให้สำนักงานเลขานุการกรมรวมหนังสือที่มีถึงหน่วยงานเดียวกันและจัดส่งไปในของเดียวกันตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งรวมถึงหนังสือผู้อำนวยการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้วย ดังนั้นให้ กอง / สำนัก / ศูนย์ ส่งหนังสือดังกล่าวให้สำนักงานเลขานุการกรมโดยไม่ต้องใส่ซอง เพื่อรวบรวมส่งพร้อมกับหนังสือฉบับอื่นที่มีถึงหน่วยงานเดียวกัน กรมฯ ส่งหนังสือให้ส่วนราชการภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ว่าจะ เป็นหนังสือที่อธิบดีลงนามหรือหนังสือที่ผู้อำนวยการ กอง / สำนัก / ศูนย์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้สำนักงานเลขานุการกรมเป็น ผู้จัดส่ง แทนการส่งทางไปรษณีย และให้ กอง / สำนัก / ศูนย์ แนบที่อยู่ของหน่วยงานภายนอกมาพร้อมกับหนังสือที่สำนักงานเลขานุการกรมจัดส่งด้วยทุกครั้งเพื่อประหยัดเวลาและ ค่าโทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูล
๓. หนังสือที่มีถึงหน่วยงานบริเวณใกล้เคียงให้หน่วยงานนำส่งด้วยตนเองแทนการส่งไปรษณีย เช่น กรมการข้าว กรมประมง กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน
๔. กรณีหนังสือด่วนที่สุดที่มีถึงหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ให้ กอง / สำนัก / จังหวัด / เขต / ศูนย์ ส่งหนังสือผู้เกี่ยวข้องผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และแจ้งทาง ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) จากนั้นให้ส่งไปรษณียตามปกติ
๕. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

แนวทางการดำเนินงานในการจัดหารถยนต์ใหม่ทดแทนรถยนต์เก่าเพื่อลดต้นทุนรวมของกิจกรรมย่อยงานด้านยานพาหนะ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาจัดหารถยนต์ใหม่ทดแทนรถยนต์เก่าซึ่งเสื่อมสภาพเนื่องจากหมดอายุการใช้งาน